

ESTOPOLIS

www.estopolis.com/article/สภาสถาปนิก-ร่วมกับ-อารยะ-เอ็กซ์โป-จัดงาน-สถาปัตยกรรม-19

19 มีนาคม 2562



สภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป จัดงาน "สถาปัตยกรรม 19" วันที่ 14-17 พ.ย. 62

สภาสถาปนิก ร่วมกับ อารยะ เอ็กซ์โป จัดงาน "สถาปัตยกรรม 19" งานที่รวมสถาปนิก
ครบทุกสาขา พร้อมแสดงนวัตกรรมด้านงานออกแบบและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหม่
ล่าสุด วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ที่ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทอง
ธานี



เนื่องจากสภาสถาปนิกจะมีการจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพให้กับเครือข่ายสมาชิกอยู่แล้ว จึงได้มีกำหนดในการจัดงานสถาปัตย์ 19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อหวังจะให้บุคคลในแวดวงสถาปัตยกรรมและก่อสร้างได้ประโยชน์จากการรับทราบความเป็นไปทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4 สาขา รวมไปถึงยังเป็นเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ทั้งยังได้รับความรู้ทางวิชาการทางนิทรรศการและการประชุมสัมมนาต่างๆ และยังมีมีการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ



จุดเด่นงานสถาปัตย์ 19 คือ เป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกไทยทุกสาขามากที่สุด จากการที่สภาสถาปนิกมีสมาชิกปัจจุบันกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ และครอบคลุม 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่

1. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง
2. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หรืองานวางผังกลุ่มอาคารและเค้าโครงการสถาปัตยกรรม
3. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร เพื่อการใช้สอยและความสวยงามของโครงการ
4. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ งานออกแบบภายในตัวสถาปัตยกรรมหลัก

สำหรับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ นายประกิต พนานรัตน์ ประธานจัดงานสถาปัตยกรรม 19 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ทางสภาฯมีแนวคิดในการจัดการประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการสัมมนาเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้กับกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ และยังมีการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และยังมีการรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของงานไว้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

สำหรับการจัดงานในปีแรกนี้ ทาง บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ก็คาดว่าจะมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกว่า 500 ราย จาก 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมจัดแสดง ซึ่งในตอนนี้ก็มีบริษัทชั้นนำให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 50 ราย

สำหรับผู้สนใจพื้นที่ในงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ArchitectForumExpo.com หรือ โทร 0-2318-4689